



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  
ในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

\*\*\*\*\*

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๕-๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว

บัดนี้ การรวบรวมคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไป เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ เรียงลำดับจาก ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุด ตามลำดับรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ประกาศนี้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราที่ว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก

๒. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกฯ ได้ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง จะรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ แก่นโสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  
ในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก  
พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้น  
จากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕)

\*\*\*\*\*

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

เลข ประจำตัว	ชื่อผู้สมัครสอบ	ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนน (๓๐๐ คะแนน)			รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ได้ ลำดับ ที่
			ภาค ก	ภาค ข	ภาค ค			
๐๐๑	นายธีระปรกรณ์ แสงเขตต์	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สำนักปลัด อบต.นาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	๘๑	๗๒	๙๐.๑๖	๒๔๓.๑๖	๘๑.๐๕	๑

(ลงชื่อ)



( นายสำราญ แก่นโสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง